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เริ่มประชุมเวลา  14.20  น. 

ก่อนวาระประชุม 
พลโทฉลวย  แย้มโพธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับและกล่าวถึง

คณะกรรมการที ่จะพ้นวาระในการทำหน้าที ่ ก่อนหน้านี ้ได้ช่วยพัฒนาโรงเรียน เดิมเมื ่อคราวผอ.บุญธรรม          
อ่อนจันทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้ชักชวนให้สมัครคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และได้เริ ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เริ ่ม ต้นทำรั ้วโรงเรียน ประตูโรงเรียน            
การดำเนินการพัฒนาแต่ละอย่างต้องอาศัยองค์กรความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น การทาสี การสร้างอาคาร
ปกครอง อาคารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ศาลาจงรักภักดี ครบทั้ง 9 พระองค์ การติดตั้งแผงโซลาร์
เซลล์หอประชุมปทุมมาศ ธนาคารโรงเรียน  และได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา ได้ความ
ร่วมมือร่วมใจทั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ทางฝ่าย
วิชาการได้ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ การแข่งขัน การประกวดต่างๆ เป็นต้น  การประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญที่      
ต้องทราบและพิจารณาเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1 เสนอพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567  

มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

      กลุ่มงานบริหารวิชาการ  

      3.1 ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                   
ปีการศึกษา 2566  ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 (เอกสารหมายเลข 1) 

รองนัยรัตน์  ชัยสุข  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนดำเนินการตามกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” จึงได้เข้าร่วมการทดสอบ PISA 
ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 

3.2 การใช้ระบบ STUDENT CARE  ปีการศึกษา  2567 (เอกสารแนบเพิ่มเติม) 
นายปิยะวัฒน์  น้าเจริญ  ตัวแทนกลุ่มงานบริหารบุคคล  กล่าวแจ้งเพื่อทราบ การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
การใช้งานของระบบ Student care ดังเอกสารแนบ ซึ่งการดำเนินการใช้ระบบนี้ทำให้นักเรียนที่มาโรงเรียนสาย 
ปรับพฤติกรรมที่ดีขึ้น มาสายน้อยลงเป็นจำนวนมาก หากมาสายระบบจะหักคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน 
และไม่สามารถเพิ่มได้ นอกจากทางฝ่ายกิจการมีกิจกรรมให้นักเรียนที่ต้องการปรับพฤติกรรมเพิ่มคะแนนเข้าร่ว ม
กิจกรรมที่ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดขึ้น สามารถเพ่ิมคะแนนได้วิธีเดียว  
พลโทฉลวย    แย้มโพธิ์ใช้  ประธานกรรมการ  มีมาตรการมาสายคือหักคะแนน แล้วถามสอบถามเหตุผลของ
การมาสายหรือไม่ ทำให้นึกถึงตอนสมัยเรียน ก่อนนอนและก่อนมาเรียนจะใช้เวลาทบทวนความรู้ก่อนเสมอ      
ฝากให้คุณครูลองหาวิธีการที่ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนให้มากขึ้น 

/นายปิยะวัฒน์... 
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นายปิยะวัฒน์  น้าเจริญ  ตัวแทนกลุ่มงานบริหารบุคคล  นักเรียนที่มาสายคุณครูที่เป็นเวรกักตัวนักเรียนมาสาย
สอบถามสาเหตุของการมาสายทุกครั้ง และดำเนินการตามมาตรการต่อไป 

นายเฉลิมพล  ทองโคตร  กรรมการในที่ประชุม กล่าวว่า การลงทะเบียนของโปรแกรม Student care 
ผู้ปกครองยังเข้าไม่ครบทุกระดับชั้นเรียน และเป็นข้อดีของโรงเรียนที่ได้ติดตั้งระบบนี้ ซึ่งผู้ปกครองจะทราบทันที
เมื่อบุตรหลานเข้าโรงเรียน การเช็คเวลาเรียนแต่ละชั่วโมงยังมีครูบางท่านอาจต้องปรับตัวในการใช้ระบบ เนื่องด้วย
บางรายวิชาแจ้งไปยังผู้ปกครอง บางรายวิชาไม่ได้แจ้งการเรียนการสอน การเข้าแถวหน้าเสาธง 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

3.3 ระเบียบการแต่งกายและทรงผมนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (เอกสารแนบเพิ่มเติม) 

นายปิยะวัฒน์  น้าเจริญ  ตัวแทนกลุ่มงานบริหารบุคคล  การจัดทำระเบียบการแต่งกายและทรงผมนักเรียน
สำหรับนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในปีการศึกษา 2567 ซึ ่งทางกิจการได้ประชุมนักเรียนเกี ่ยวกับ           
การแต่งกายชุดไปรเวท ผลปรากฏว่านักเรียนได้ลงมติ ไม่ต้องการใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนตามที่เป็นกระแส 
นักเรียนต้องการใส่มาเฉพาะวันที่มีกิจกรรม ส่วนการแต่งกายชุดลูกเสือนักเรียนลงมติใส่ชุดลูกเสือตามปกติ 

- ระเบียบของทรงผมนักเรียน นักเรียนชาย(LGBTQ) ทรงผมยาวไม่เกินปกคอเสื้อด้านหลังและนักเรียนหญิง
(LGBTQ) ไม่ให้ไถเหมือนผู้ชายแต่สามารถตัดผมสั้นได้ 

นายทรงกิต   จันทรมณี กรรมการในที ่ประชุม กล่าวว่า  ระเบียบที ่ออกมาตอนนี ้ อย่างเช ่นระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้วิธีการดูแลนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนนอกกรอบการเป็นนักเรียน โรงเรียนรอบนอกเมือง
ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้ แต่จะมีนักเรียนในเมืองที่มีปัญหา ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีลูกคนเดียว มีหน้าตาในสังคม      
มีความล้ำสมัย ในการแต่งกายและการอ้างสิทธิ ศึกษาธิการมีอออกระเบียบการใช้ห้องน้ำเดียวกันกับครู คุณครูที่มี
ปัญหากับทรงผมนักเรียน การแต่งกายนักเรียน โดนย้าย ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไร ในอดีตเมื่อนักเรียนโดดเรียน   
ครูจะสังเกตนักเรียนได้จากการแต่งกายของนักเรียน ซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรมของผู้เรียน  ณ ปัจจุบันแทบดูไม่ออก
ว่าเป็นเด็กนักเรียนหรือไม่ การแต่งกายลูกเสือหากไม่แต่งดีไหม ดีครับ แต่ก่อนจะดำเนินการเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับ
นักเรียนหรือระเบียบต่างๆควรเข้าในที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน เพื่อพูดคุยและนำไปประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง และลงมติกับนักเรียนในทิศทางเดียวกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา ด้วยความห่วงใย 

นายชุมพล  สุวิเชียร  กรรมการและเลขานุการในที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมข้อมูล  เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการลงมติ
ของนักเรียน เนื่องจากศึกษาธิการได้สั่งการเป็นหนังสือลงมายังเขตพื้นที่และมายังโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
จึงสั่งการต่อไปยังฝ่ายกิจการนักเรียนให้ดำเนินการ เรียกตัวแทนห้องเรียนละ 2 คน มารับฟังและร่วมแสดง              
ความคิดเห็นในหัวข้อ การแต่งกายชุดไปรเวท นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการแต่งกายชุดไปรเวทมาโรงเรียน และ             
การแต่งกายชุดลูกเสือ รวมถึงระเบียบของทรงผม จึงได้ข้อมติว่า การแต่งการชุดไปรเวทนักเรียนไม่ได้ต้องการ      
ที่สวมใส่มาโรงเรียนตามกระแส  เนื่องจากนักเรียนได้ให้ความคิดเห็นว่าเพื่อนบางคนอาจไม่มีชุดเหมือนคนอื่นๆ           
มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน จึงลงมติใส่ชุดนักเรียนตามเดิมและใส่ชุดไปรเวทเมื่อมีกิจกรรมเป็นครั้งคราว 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

3.4 การจ่ายเงินค่าสนับสนนุการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 
นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งการดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน เป็นเงินสด                  
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 (วันประชุมผู้ปกครอง) 

/1)ค่าอุปกรณ์... 
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๑) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 260/คน/ภาคเรียน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 260/คน/ภาคเรียน 

๒) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 500/คน/ปี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 550/คน/ปี 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

3.5 ความคืบหน้าของการดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่าพิจิตรพิทยาคม หลังจากเสร็จสิ้น
งานเลี้ยง “คืนสู่เหย้า ชาวน้ำเงินชมพู วันวานยังหวานอยู่” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 
2567 ที่ผ่านมา ได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับทางโรงเรียน จำนวน 
231,000 บาท เพื่อนำไปสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียนต่อไป 

นางสาวพรทิพย์  อ่อนชูศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งการดำเนินงาน เริ่มจากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และการจัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้า ชาวน้ำเงินชมพู วันวานยังหวานอยู่” 
ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยของ
ผู้เรียน เนื่องจากอาคารเรียน 5 ชั้นบน มีไม้บางส่วนที่ผุและเป็นช่องที่ทำให้นักเรียนเกิดอุบัติเหตุ ขาตกลงไปทำให้
เกิดฝ้าทะลุเนื่องจากฝ้าบางส่วนมีราขึ้นและบางส่วนของฝ้าโดนขาและแผ่นไม้ที่ทะลุลงมา ทางสมาคมฯ จึงมีมติ
สนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 5 งบประมาณ 328,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- เปลี ่ยนพื ้นไม้เนื ้อแข็งหน้า 6 นิ ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ ้ว เปลี ่ยน 100 % ซึ ่งงบประมาณการซ่อมแซม              
(64 ตร.ม.) เป็นเงิน 79,000 บาท ต่อห้องเรียน ต้องการซ่อมแซม 2 ห้อง เป็นเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท 

- เปลี่ยนฝ้าห้องเรียนชั้นที่ 1 ห้องเรียนละ 22,000 บาท จำนวน 5 ห้องเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท 
- ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในห้องเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน 8 ห้องเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

และส่วนการจัดงานเลี้ยง “คืนสู่เหย้า ชาวน้ำเงินชมพู วันวานยังหวานอยู่” ที่ผ่านมานั้น รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 
นำมาสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียน โดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯและได้จัดทำโครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำนักเรียน จำนวน 231,000 บาท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายบุญธรรม  อ่อนจันทร์  กรรมการในที่ประชุม กล่าวว่า อาคารเรียน 5 มีต้นฉำฉาต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งใบของ
ต้นฉำฉาปกคลุมบนหลังคาจำนวนมากต้องทำความสะอาด  เพราะสะสมมานานทำให้หลังคาพังกิ่งไม้ที่หล่นลง        
บนหลังคา และพื้นไม้รื้อมาจากอาคารเก่า ซึ่งตอนรื้อถอนไม้มีขนาดลิ้นเล็กจึงแตกได้ง่าย เวลาเปลี่ยนพื้นไม้ต้อง
เปลี่ยนหมดทั้งอาคารเพราะหากเปลี่ยนบางส่วนก็เหมือนเดิมคือแตกและผุเหมือนครั้งแรกจึงแนะนำให้เปลี่ยนใหม่
ทั้งหมด 

นายเสน่ห์จิตต  สุภศิริรักษ์ กรรมการในที่ประชุม เห็นด้วยกับ นายบุญธรรม  อ่อนจันทร์  กรรมการในที่ประชุม 
การดูแลหลังคาและทำความสะอาดเพราะสะสมมาก 

นางสาวพรทิพย์  อ่อนชูศรี กล่าวว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ของต้นฉำฉาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้รับ 
การขออนุญาตตัดกิ่งไม้จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและรีบดำเนินการตัดกิ่งไม้ อาคารเรียน 5 เพื่อความ
ปลอดภัยแก่นักเรียน 

 

/นายชุมพล… 



หน้า ๕ 

นายชุมพล  สุวิเชียร  กรรมการและเลขานุการในที่ประชุม การตัดกิ่งไม้โดยบริเวณสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว    
แต่ส่วนของหน่วยงานสาธารณสุขที่ยื่นเข้ามาบริเวณรั้วของโรงเรียนยังไม่มีการติดต่อประสานมาจากสาธารณสุขว่า
จะตัดก่ิงไม้ที่ยื่นเข้ามาบริเวณโรงเรียน และการตัดต้นไม้กิ่งไม้ต้องคอยติดตามและดูช่างที่จ้างมา เนื่องจากเคยเกิด
เหตการณ์ช่างตัดไม้นำกิ่งไม้ไปด้วย จึงเรียกให้นำมาคืนที่เดิม 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

3.6 การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พ้นตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ 
(4 ปี) มีคณะกรรมการทั้งหมด 14 คน พ้นตำแหน่งเนื ่องจากครบวาระ 4 ปี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1) คณะกรรมการ จำนวน 7 คน และอาจได้รับตำแหน่งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ตาม  ได้แก่ 

    1.1 นายเสน่ห์จิตต  สุภศิริรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    1.2 นายบุญธรรม  อ่อนจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    1.3 นายสุขเสริม  ไพบูลย์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    1.4 นายอนุชา  ศรีสุทธิรักษ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.5 นายสุเทพ  บุญวัฒน์  ผู้แทนศิษย์เก่า 
    1.6 นายเฉลิมพล  ทองโคตร ผู้แทนผู้ปกครอง 
    1.7 นายนเรศ  จุลบุตร  ผู้แทนองค์กรชุมชน 

2) คณะกรรมการ จำนวน 6 คน พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ 4 ปี และดำรง
ตำแหน่งสองวาระติดต่อกัน   ได้แก่ 

 2.1 พลโทฉลวย  แย้มโพธิ์ใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
 2.2 นายลาภ  องค์วรวุฒิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.3 นายสุทัด  ชื่นผล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.4 นายทรงกิต  จันทรมณ ี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.5 พระเมธีธรรมประนาท ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 2.6 พระครูวิภัชธรรมโสภิต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

3) คณะกรรมการจำนวน 1 คน พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกษียณอายุ
ราชการ ในเดือนกันยายน 2567  ได้แก่ 

 3.1 นายฌานวัฒน์  นิ่มสวัสดิ์ ผู้แทนครู 

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคณะกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ภายในเก้าสิบวัน ก่อนครบวาระและให้ผู้ซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั ้งใหม่เข้ามารับหน้าที่ 
(เอกสารหมายเลข 2,3,4,5 และ6) 

มติที่ประชุม         รับทราบ 

 

/ระเบียบวาระที่ 4… 



หน้า ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

    4.1 ขอความเห็นชอบ การขอใช้เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์)   
 - โครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน จำนวน 231,000 บาท (เอกสารหมายเลข 7) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ/อนุมัติใช้เงินรายได้สถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน 

    4.2 ขอความเห็นชอบ การขอใช้เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงโรงอาหาร) 
- โครงการบำรุงรักษาความสะอาดโรงอาหาร ปี 2567 จำนวนเงิน 140,000 บาท 
- โครงการซ่อมบำรุงโรงอาหารให้ปลอดภัย จำนวน 290,000 บาท     
   (เอกสารหมายเลข 8) 

พลโทฉลวย    แย้มโพธิ์ใช้  ประธานกรรมการ จะทำอย่างไรให้โรงอาหารของเราดูโปร่ง อากาศถ่ายเทและ
สะอาด พอติดกระจกแล้วรู้สึกได้ว่าอึดอัด 

นายชุมพล  สุวิเชียร  กรรมการและเลขานุการในที่ประชุม การกั้นกระจกที่โรงอาหาร เนื่องจากสมัยรองชัยพร 
ชมประเสริฐ ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้สุนัขเข้าไปบริเวณโรงอาหาร จึงทำให้ต้องติดที่กั้นกระจก
เป็นประตูปิดเพื่อป้องกันสุนัข ได้ศึกษาดูงานกาญจนบุรีพบว่ามีการติดพัดลมบริเวณประตูให้ลมถ่ายเทพัดเข้าออก 

พลโทฉลวย    แย้มโพธิ์ใช้  ประธานกรรมการ ฝากเรื่องความสะอาด ลองหาวิธีการดำเนินการต่อไป โรงเรียน
ประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนต้นแบบ ฝากรองบริหารทั่วไปดำเนินการการติดป้าย 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ/อนุมัติการขอใช้เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงโรงอาหาร) ทั้ง 2 โครงการและ              
แก้ในตารางกิจกรรมท่ี 5 ให้แยกออกเป็นกิจกรรมย่อย (เอกสารหมายเลข 8 ) 

   4.3 ขอความเห็นชอบขอใช้เงินรายได้สถานศึกษา (รายได้อื่น ๆ) 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมและซ่อมบำรุง 
วัสดุอุปกรณ์  จำนวน 100,000 บาท (เอกสารแนบหมายเลข 9) 
- โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ Resource Center  
จำนวน 200,000 บาท 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ/อนุมัติการขอใช้เงินรายได้สถานศึกษา ทั้ง 2 โครงการ 

          4.4 ขอความเห็นชอบการรื้อถอนบ้านพัก  จำนวน 2 หลัง บริเวณหน้าสำนักงาน 
          ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับท่ี 497 ที่ดินเลขที่ 33  
        ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถ 

                        พักอาศัยได้ (เอกสารหมายเลข 10) 
นายเฉลิมพล  ทองโคตร  กรรมการในที่ประชุม กล่าวว่า 1.ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านพักก่อน        
ว่าสภาพยังคงใช้งานได้หรือไม่ 2.ประเมินราคากลาง และขายทอดตลาด จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา 

นายชุมพล  สุวิเชียร  กรรมการและเลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงเรื่องการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรดำเนินการ ในส่วนของโรงเรียนมีหน้าที่ดำเนินการขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนจะดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตรื้อถอน     
ไปยังสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพื ่อดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านพัก  ตามที่        
คุณเฉลิมพล ทองโครต  ได้กล่าวไปข้างต้น ตามลำดับขั้นตอน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบดำเนินการ/อนุมัติการขอรื้อถอนบ้านพัก 

/ระเบียบวาระท่ี  5… 
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 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

      - ไม่มี – 
 

เลิกประชุม  เวลา 16.16 น. 

 
 

          (นางสาวอมรรัตน์  เจริญทิม)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

   (นายชุมพล  สุวิเชียร)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

     พลโท 
              (ฉลวย    แย้มโพธิ์ใช้)      ผู้รับรองรายงานการประชุม 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 


